

## KẾ HOẠCH

### Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

#### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2019

##### 1. Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) và 81 trang thông tin điện tử (trang TTĐT) của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội đang hoạt động được xây dựng và nâng cấp theo đúng tiêu chí kỹ thuật tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT ngày 14/09/2009 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng CNTT và truyền thông. Trong đó 60 trang TTĐT được tích hợp vào hệ thống Cổng TTĐT tỉnh nhằm đảm bảo dễ dàng quản lý, thống nhất về công nghệ, dữ liệu, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, 18 trang TTĐT điện tử độc lập. Riêng trong năm 2019, có 01 trang thông tin điện tử được xây dựng mới, đồng thời tích hợp vào Cổng TTĐT của tỉnh.

Cổng TTĐT và các trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị và địa phương phục vụ cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần công khai, minh bạch thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

##### 2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tính đến nay tiếp tục mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai với 1.615 dịch vụ công mức độ 2. Trong đó tổng số thủ tục đã được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 là 493, ở mức độ 4 là 237 được cung cấp tại địa chỉ: [dichvucong.dongnai.gov.vn](http://dichvucong.dongnai.gov.vn). Trong năm đã tiếp nhận và xử lý 2018 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh.

Năm 2019 hoàn thành việc triển khai Đề cương mở rộng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT, Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 với quy mô triển khai cài đặt 53 dịch vụ công mức độ 3 và 28 dịch vụ công mức độ 4 cho 05 Sở trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

##### 3. Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải

## **quyết TTHC**

Hoàn thành triển khai phần mềm Một cửa điện tử eGov cho các Sở, ban ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; 11 đơn vị cấp huyện, thành phố; 171 đơn vị cấp xã. Tính đến tháng 8/2019, tỉnh đã tiếp nhận 1.056.534 hồ sơ và đã giải quyết 1.050.496 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,7%. Trong đó có một số chỉ tiêu hỗ trợ tốt cho người dân và doanh nghiệp như:

- Tỷ lệ cấp giấy phép doanh nghiệp qua mạng của Sở Kế hoạch và Đầu tư: chiếm 51% so với tổng hồ sơ.

- Tỷ lệ hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng tính đến thời điểm hiện tại : 98%

- Tỷ lệ số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng : 98,9%

- Tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019, Ban Quản lý các KCN tiếp nhận 720 hồ sơ cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 603 hồ sơ tiếp nhận qua mạng, 117 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, cụ thể : Hồ sơ cấp mới (Tiếp nhận qua mạng : 105, Tiếp nhận trực tiếp : 28, Tỷ lệ tiếp nhận qua mạng (%) : 79%); Hồ sơ điều chỉnh (Tiếp nhận qua mạng : 498, Tiếp nhận trực tiếp : 89, Tỷ lệ tiếp nhận qua mạng (%) : 85%).

- Thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ triển khai giao dịch điện tử trong toàn tỉnh. Đến nay đã có trên 8.000 đơn vị thực hiện, chiếm 100% tổng số đơn vị trong toàn tỉnh. Ứng dụng giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử ngành thời gian qua về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, giảm chi phí về thời gian và thủ tục giấy tờ, mang lại tiện ích và an toàn thông tin đối với cơ quan BHXH và các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

### **4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ**

Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đến 213 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử qua trực liên thông của tỉnh với kết quả tỷ lệ văn bản gửi nhận điện tử hoàn toàn trên môi trường mạng đạt 80% (trong đó ước văn bản điện tử chữ ký số chiếm khoảng 40%), gửi nhận giấy kèm văn bản điện tử đạt 20%, 100% đơn vị đưa vào khai thác sử dụng phần mềm phục vụ cho công việc điều hành tại đơn vị mình.

Trong năm 2019, cấp mới 450 tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ công chức của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nâng tổng số tài khoản thư điện tử công vụ lên gần 12.000 hộp thư. Tỷ lệ khai thác, sử dụng thư điện tử công vụ của các cán bộ công chức, cơ quan nhà nước phục vụ công tác đạt tỷ lệ 90%.

### **5. Kết quả triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu**

Duy trì, nâng cấp hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh.

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng phần mềm quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Xây dựng hệ thống thông tin, quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Xây dựng phần mềm quản lý, kiểm tra và giám sát hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tiếp tục mở rộng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khuyến mại tỉnh.

Tiếp tục triển khai nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai.

Hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tài liệu điện tử nộp về hệ thống hồ sơ lưu trữ cơ quan và lưu trữ của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời, thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ

Hệ thống khảo sát cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM).

Hệ thống thông tin giám định BHYT

## **6. Hạ tầng kỹ thuật**

Tỷ lệ cán bộ, công chức hành chính được trang bị máy tính đạt 100%.

Mạng TSLCD được kết nối đến 100% các cơ quan Đảng và nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện, 100% đảng ủy cấp xã. 100% các cơ quan kết nối mạng nội bộ giữa các phòng ban trực thuộc, góp phần hình thành hệ thống mạng riêng từ tỉnh đến huyện đảm bảo an toàn thông tin, tạo cơ sở hạ tầng triển khai các ứng dụng từ tỉnh đến huyện và kết nối liên thông đến các ngành, các cấp. 169/171 UBND cấp xã kết nối Mega Wan và Metro Wan với băng thông 2M phục vụ CCHC 1 cửa liên thông (Riêng xã Đắc Lúa sử dụng đường truyền Internet của VNPT Lâm Đồng).

Để đảm bảo cho nhu cầu triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh, Đồng Nai thực hiện triển khai thuê dịch vụ CNTT, nâng cao năng lực phục vụ cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2021 (gồm xây dựng hệ thống giám sát, sao lưu dữ liệu, nâng cấp dung lượng lưu trữ dữ liệu), đồng thời tiếp tục thực hiện hoàn thành các thủ tục xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 nhằm đảm bảo năng lực khai thác sử dụng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể giai đoạn 2020-2025, riêng hệ thống đảng cũng đang triển khai các thủ tục để Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai và ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục mở rộng hệ thống dự phòng cho Trung tâm điều hành đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hoàn thành hạ tầng hệ thống giao ban điện tử trực tuyến phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến huyện. Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để 100% các cuộc họp giữa Chính phủ với tỉnh, giữa tỉnh và các huyện có thể được thực hiện trên môi trường mạng.

Tính đến nay tỉnh đã phối với Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền (thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ) thực hiện cấp phát 2.400 bộ Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó : Chứng thư số cấp cho Tổ chức là 760 bộ (Sở ban ngành: 160 bộ, địa phương: 600 bộ), Chứng thư số cấp cho Cá nhân là 1627 bộ (Sở ban ngành: 661 bộ, địa phương: 966 bộ), SIM PKI ký số trên thiết bị di động dành cho Lãnh đạo là 13 bộ. Tỉnh đang triển khai mở rộng cấp sim PKI phục vụ ký số trên các thiết bị thông minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan trong việc khai thác, sử dụng.

Hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin: trong năm 2019 dự kiến triển khai khoảng 80% công việc của dự án đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ hạ tầng bảo mật và nguồn nhân lực an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đưa các hệ thống thông tin có mức độ quan trọng đạt cấp độ 3 theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Tiếp tục triển khai nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai.

Các ngành và các địa phương tiếp tục rà soát và bổ sung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng CNTT tại cơ sở mình nhằm đảm bảo thuận tiện trong việc tham gia triển khai Chính quyền điện tử tỉnh.

### **7. Nguồn nhân lực**

100% các cơ quan hành chính nhà nước có cán bộ làm công tác chuyên trách công nghệ thông tin trình độ từ cử nhân cao đẳng trở lên góp phần thuận lợi trong việc triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh.

Trong năm 2019, tiếp tục tổ chức tập huấn về ứng dụng CNTT và khai thác sử dụng chữ ký số cho gần 900 cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính và văn thư tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Đồng Nai và kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai với nhiệm vụ giúp UBND tỉnh đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển chính phủ điện tử.

### **8. Môi trường pháp lý**

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch số 6493/KH-UBND ngày 27/7/2016 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, định kỳ hàng UBND tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa các nội dung chương trình, kế hoạch, dự án được triển khai của cả giai đoạn.

Ngoài ra UBND tỉnh còn ban hành chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020, giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở đó hàng năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa nội dung thực hiện của từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế. Các chương trình hành động của Ban chỉ đạo CNTT nhằm cụ thể hóa một số nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng CNTT của tỉnh cần thực hiện.

Năm 2019 UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai nhằm giúp xác định trách nhiệm rõ ràng trong việc khai thác, vận hành Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai và ban hành một số đơn giá về CNTT nhằm thuận tiện trong chi trả các hoạt động duy trì, bảo hành các hệ thống dùng chung của tỉnh.

## **9. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch 2019, Kế hoạch 5 năm**

### **a. Phát triển hạ tầng kỹ thuật**

Phê duyệt Thiết kế thi công và tổng dự toán và hoàn chỉnh thủ tục đấu thầu dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 và hoàn chỉnh Thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án "Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai", đồng thời hoàn chỉnh xây dựng hệ thống dự phòng cho hệ thống điều hành và tích hợp dữ liệu TNMT.

Hoàn chỉnh việc triển khai dự án Bổ sung, nâng cấp thiết bị CNTT, hệ thống mạng trong các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai.

Triển khai 90% hạng mục thuộc dự án đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phê duyệt Thiết kế thi công và tổng dự toán và hoàn chỉnh thủ tục đấu thầu dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai.

### **b. Triển khai các ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước**

Thực hiện điều chỉnh Thiết kế thi công và dự toán dự án xây dựng các hệ thống thông tin và phần mềm đặc trưng của tỉnh Đồng Nai.

Hoàn thành việc duy trì, nâng cấp hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh.

Hoàn thành các thủ tục đấu thầu việc triển khai đề cương và dự toán xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai.

Hoàn thành các thủ tục đấu thầu việc triển khai đề cương xây dựng phần mềm quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Triển khai thí điểm thuê dịch vụ phần mềm quản lý, kiểm tra và giám sát hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hoàn chỉnh các thủ tục đấu thầu đề cương mở rộng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

### **c. Triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp**

Xây dựng hệ thống thông tin, quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Hoàn thành triển khai đề cương mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai.

Hoàn chỉnh việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khuyến mại tỉnh.

d. Xây dựng, hoàn thiện các HTTT, CSDL chuyên ngành

Xây dựng các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đặc trưng của tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, kiểm tra và giám sát hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Mở rộng cơ sở dữ liệu dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu khuyến mại tỉnh.

Triển khai cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh.

e. Phát triển nguồn nhân lực

Trong năm 2019, tiếp tục tổ chức tập huấn về ứng dụng CNTT và khai thác sử dụng chữ ký số cho gần 900 cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính và văn thư tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

## **10. Đánh giá đầu tư cho xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử**

Hoàn thiện hạ tầng CNTT phục vụ cho việc vận hành, khai thác các ứng dụng dùng chung của tỉnh.

95% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử Đồng Nai trong các cơ quan sử dụng phục vụ công việc.

100% cơ quan hành chính nhà nước cấp sở, ban, ngành, địa phương cấp huyện, xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành kết nối trực liên thông tỉnh để quản lý hồ sơ công việc và điều hành hoạt động trong cơ quan.

Tỷ lệ trao đổi văn bản hoàn toàn điện tử trên môi trường mạng đạt 80% (trong đó ước văn bản điện tử chữ ký số chiếm khoảng 40%), gửi nhận giấy kèm văn bản điện tử đạt 20%.

97% cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử và duy trì cung cấp thông tin thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch

vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

37,4% các thủ tục hành chính của tỉnh Đồng Nai được cung cấp cho công dân trên môi trường mạng ở mức độ 3, 4.

100% cơ quan hành chính triển khai và ứng dụng hiệu quả một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

Tỷ lệ số lượng các gói thầu quy mô nhỏ áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi của tỉnh Đồng Nai năm 2019 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng là: 18.4%

#### a. Những khó khăn vướng mắc

Hiện nay Chính phủ điện tử đang phát triển nhanh và dần tiến đến nền chính phủ số hướng đến phát triển thành phố thông minh đáp ứng xu thế bước vào nền công nghiệp 4.0, vì vậy rất cần hoàn thiện kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh trong giai đoạn mới phù hợp với nhu cầu phát triển.

Việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa đạt như yêu cầu đề ra do thói quen sử dụng và cản trở về tính pháp lý khi xử lý trực tuyến.

Do thay đổi về nhân sự khai thác, sử dụng một số hệ thống CSDL chuyên nên việc đưa vào sử dụng chậm do phải mất thời gian tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ mới tiếp nhận

#### b. Kiến nghị, đề xuất

Chính phủ sớm ban hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 để hoàn thiện kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phiên bản 2.0.

Nhu cầu khai thác và sử dụng trực liên thông phục vụ cho việc gửi nhận văn bản điện tử, liên thông các cơ sở dữ liệu chuyên ngành ngày càng tăng do đó rất cần mở rộng quy mô trực liên thông cả về năng lực xử lý và đảm bảo an toàn thông tin đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định.

Tăng cường công tác tuyên truyền khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cần có lộ trình công nhận các văn bản xác thực bằng chữ ký điện tử, đồng thời đẩy nhanh phát triển ký số dạng sim PKI nhằm tạo thuận tiện cho người khai thác, sử dụng.

## **II. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Căn cứ Luật CNTT; Luật Giao dịch điện tử; Luật An toàn thông tin;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đã được ban hành theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011;

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2018 của Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018-2019;

Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Công Dịch vụ công quốc gia;

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ (đối với Bộ); Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

Căn cứ Kế hoạch số 6493/KH-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 4696/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 30/12/2016 về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phiên bản 1.0

Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ văn bản số 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020.

### **III. MỤC TIÊU**



Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, ứng dụng, cơ sở dữ liệu cấp tỉnh tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử.

Đưa CNTT thực sự trở thành phương thức phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương.

Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Định hướng đảm bảo an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử theo đúng Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Ưu tiên triển khai thực hiện các dự án về CNTT theo hình thức thuê dịch vụ tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

#### **IV. NỘI DUNG**

Căn cứ tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh năm 2019, để đạt được mục tiêu ứng dụng CNTT đã đề ra trong năm 2020, hướng đến xây dựng nền Chính phủ số tỉnh Đồng Nai và xây dựng nền hành chính hiện đại, nội dung Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2020, dự kiến tập trung các nội dung chủ yếu sau:

##### **1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước**

Tiếp tục nâng cấp Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai trên cơ sở Khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Đồng Nai phiên bản 1.0 đã được ban hành lên phiên bản 2.0.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Tiếp tục mở rộng triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các thủ tục nâng cấp, kết nối liên thông phần mềm giao dịch bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Nâng cấp mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS.

Nâng cấp, mở rộng Trục liên thông tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng hệ thống thông tin và phần mềm đặc thù của tỉnh Đồng Nai.

##### **2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp**

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, duy trì hoạt động Trang/Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 28/2009/TT-

BTTTT ngày 14/09/2009 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng CNTT và truyền thông.

Nâng cấp trang dịch vụ công trực tuyến tập trung của tỉnh.

Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử eGov của tỉnh.

Mua sắm phần mềm thông tin, quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 3.

Xây dựng mới sàn giao dịch thương mại điện tử.

### **3. Xây dựng, hoàn thiện các HTTT, CSDL chuyên ngành; HTTT, CSDL tỉnh Đồng Nai tạo nền tảng phát triển CPĐT**

Xây dựng các hệ thống thông tin và phần mềm đặc trưng của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Tiếp tục mở rộng triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các thủ tục nâng cấp, kết nối liên thông phần mềm giao dịch bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Nâng cấp mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS.

Xây dựng hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai.

Nâng cấp, triển khai phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo xuống xã, phường trên địa bàn tỉnh.

### **4. Phát triển nguồn nhân lực**

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức về kỹ năng sử dụng, khai thác các Hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; nghiệp vụ về quản lý, thẩm định, giám sát các dự án lĩnh vực CNTT.

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách về CNTT trên địa bàn tỉnh về quản trị mạng, quản trị hệ thống; an toàn, an ninh thông tin;...

Đào tạo kỹ năng CNTT cho cán bộ hội nông dân các cấp.

### **5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin**

Tiếp tục duy trì hoạt động thuê dịch vụ nâng cao năng lực Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh giai đoạn 2019-2021, đồng thời hoàn thành việc triển khai dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu giai đoạn 2.

Hoàn hành việc triển khai dự án đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ hạ tầng bảo mật và nguồn nhân lực an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đưa các hệ thống thông tin có mức độ quan trọng đạt cấp độ 3 theo Nghị định số

85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Tiếp tục việc rà soát và hoàn thiện hạ tầng CNTT các đơn vị địa phương nhằm kịp thời đáp ứng cho nhu cầu triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử của tỉnh.

Hoàn chỉnh việc chuyển đổi địa chỉ IPv6 cho các hệ thống thông tin dùng chung và riêng rẽ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh.

Đối với ngành Công an tập trung: Đầu tư hệ thống bộ đàm kỹ thuật số trên phạm vi toàn tỉnh; Trang bị hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy cơ động Công an tỉnh; Nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình Công an tỉnh Đồng Nai nhằm hiện đại hóa công tác quản lý ngành.

Tiếp tục mở rộng cấp phát Sim PKI cho các cơ quan nhà nước trên hệ thống điện thoại di động, duy trì hoạt động chữ ký số đã cấp phát gắn với các ứng dụng phần mềm dùng chung tại các cơ quan, đơn vị.

## **V. GIẢI PHÁP**

### **1. Giải pháp môi trường chính sách**

Ban hành Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phiên bản 2.0 phù hợp với nhu cầu phát triển CNTT của tỉnh.

Tiếp tục rà soát và triển khai cụ thể các quyết định về lĩnh vực CNTT đã ban hành, tham mưu ban hành quy chế, định mức, đơn giá mới về lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá, triển khai hiệu quả các thủ tục của dự án theo đúng Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

**2. Giải pháp tài chính:** Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp của Trung ương, vốn đầu tư từ ngân sách địa phương.

### **3. Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính**

Trên cơ sở Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Đồng Nai, hàng năm UBND tỉnh tiếp tục duy trì việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh trong đó hơn 50% nhiệm vụ ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính của tỉnh.

Ngoài ra UBND tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở đó hàng năm UBND tỉnh tiếp tục duy trì việc ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT

của tỉnh trong đó đa số các nhiệm vụ đều hướng đến việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm phục vụ cải cách hành chính hướng đến xây dựng Chính phủ điện tử tại địa phương.

#### **4. Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin**

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính, Cục An toàn thông tin và các đơn vị có liên quan thực hiện cảnh báo, khắc phục kịp thời các sự cố về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả các văn bản, quy định về đảm bảo an toàn thông tin của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Rà soát, hoàn chỉnh việc đầu tư, thuê dịch vụ các hạ tầng mạng, thiết bị phần mềm bảo mật nhằm đảm bảo an toàn hệ thống thông tin dùng chung và nội bộ đơn vị, địa phương. Tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức về quản trị mạng cơ bản và an ninh mạng chuyên sâu cho đội ngũ chuyên trách về CNTT và an toàn thông tin.

#### **5. Giải pháp tổ chức**

Tập trung triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm và cần thiết đầu tư như hoàn thiện hạ tầng CNTT, nâng cấp trực liên thông dữ liệu kết hợp xây dựng, nâng cấp các ứng dụng dùng chung trên cơ sở tuân thủ khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai.

Việc triển khai cần có sự phối hợp, gắn kết các ngành các cấp, có kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, kết hợp chặt chẽ kế hoạch này với Chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

#### **6. Các giải pháp khác**

Đẩy mạnh hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Đồng Nai và Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai nhằm đẩy nhanh việc triển khai Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường hoàn thiện các cơ sở dữ liệu các ngành, đồng thời xây dựng mô hình khai thác, sử dụng tập trung cho cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp.

Tổ chức tuyên truyền, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao công tác phối hợp triển khai đạt hiệu quả các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

### **VI. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN**

Trong năm 2020 toàn tỉnh đăng ký thực hiện 43 dự án, trong đó có 22 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 qua, 21 dự án đăng ký mới trong kế hoạch năm 2020 của các đơn vị. Trong đó có 07 dự án thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ CNTT.

*(Đính kèm Phụ lục danh mục các dự án CNTT năm 2020)*

### **VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Sở Thông tin và Truyền thông**

Tham mưu hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đúng định hướng của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông như: Nghị quyết số 17/NQ-CP

ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020,...

Tham mưu Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ, các chiến lược, chính sách, pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT.

Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT trong xã hội.

Chủ trì tổ chức triển khai các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định đối với hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Thẩm định và trình UBND tỉnh duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách sự nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6643/UBND-CNN ngày 01/8/2016 và Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hàng năm tổ chức đánh giá, xếp hạng kết quả triển khai Chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

## **2. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính ưu tiên, bảo đảm đủ nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển, vốn đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch này nói riêng và các chương trình đề án, dự án ứng dụng phát triển CNTT nói chung.

Hướng dẫn lồng ghép các nội dung về ứng dụng, phát triển CNTT các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đề xuất tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư công về lĩnh vực CNTT.

## **3. Sở Tài chính**

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung các chính sách, quy định về tài chính, thuế và hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy, phát triển CNTT.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và trình cấp thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc Kế hoạch này; bảo đảm ưu tiên phân bổ kinh phí cho CNTT và các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch này.

#### **4. Sở Nội vụ**

Đưa chỉ tiêu ứng dụng, phát triển CNTT vào chỉ tiêu Thi đua - Khen thưởng, đánh giá công vụ; bảo đảm ứng dụng, phát triển CNTT là nội dung thường xuyên trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, cũng như kiểm điểm hàng năm của tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác ứng dụng CNTT phục vụ CCHC trên địa bàn tỉnh.

#### **5. Văn phòng UBND tỉnh**

Phối hợp Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra lại thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, số lượng dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4.

Truyền đạt kịp thời chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị chuyên môn để triển khai thực hiện.

#### **6. Sở Giáo dục và Đào tạo**

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất và triển khai các chính sách, quy định, giải pháp về giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Nghiên cứu áp dụng mô hình giáo dục thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của ngành.

#### **7. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh**

Thực hiện tăng cường hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT gắn với bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật thông tin; tăng cường năng lực cho hệ thống giám sát an toàn bảo mật cho các hệ thống thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước; phòng, chống chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, bảo vệ chủ quyền số quốc gia, giữ vững an ninh, quốc phòng.

#### **8. Giao lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên hòa và các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao**

Chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của đơn vị kết hợp với kế hoạch cải cách hành chính, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; bảo đảm ứng dụng, phát triển CNTT là nội dung bắt buộc, quan trọng trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, cũng như từng đề án, dự án đầu tư của sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo đưa tiêu chí ứng dụng, phát triển CNTT vào chỉ tiêu Thi đua - Khen thưởng; Bảo đảm ứng dụng, phát triển CNTT là nội dung thường xuyên trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, cũng như kiểm điểm hàng năm tại cơ quan, đơn vị mình.

Thực hiện rà soát các chỉ tiêu chưa đạt theo tiêu chí đánh giá, xếp hạng về Chính quyền điện tử của đơn vị để có định hướng hoàn thiện trong các năm tiếp theo.

Trên cơ sở nội dung kế hoạch, các ngành các cấp tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện Kế hoạch nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCC, HCTC, KGVX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Vĩnh**

**PHỤ LỤC DANH MỤC DỰ ÁN CNTT NĂM 2020**  
 kèm Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh

Đơn vị: triệu đồng

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ, TRIỂN KHAI	THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ (Thuế hay không thuế DV)	CHUYỂN TIẾP HAY DỰ ÁN MỚI	MỤC TIÊU ĐẦU TƯ	QUY MÔ NỘI DUNG ĐẦU TƯ	PHẠM VI ĐẦU TƯ	THỜI GIAN THỰC HIỆN	NỘI DUNG ĐẦU TƯ NĂM 2020	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ KIẾN	NGUỒN VỐN	KINH PHÍ ĐẦU TƯ NĂM 2020
<b>I Phát triển hạ tầng kỹ thuật</b>												
1	Dự án "Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai"	Văn phòng Tỉnh ủy	Không thuế Dịch vụ	Chuyển tiếp	Xây dựng được trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng trong tỉnh tại trụ sở Tỉnh ủy có mô hình kiến trúc hệ thống phù hợp với mô hình kiến trúc theo quy định của Trung ương	Dự án nhóm C, cải tạo phòng dữ liệu tại trụ sở tỉnh ủy về hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và phần mềm hệ thống. Đào tạo vận hành	Tại Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai	Tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án	Thanh lý và nghiệm thu dự án	8.000	Ngân sách tỉnh (Đầu tư phát triển)	8.000
2	Nâng cấp hạ tầng CNTT	Sở Xây dựng	Không thuế Dịch vụ	Chuyển tiếp	Nâng cao hiệu quả làm việc	Mua sắm thiết bị phần cứng, thiết bị văn phòng và hoàn chỉnh hệ thống mạng nội bộ tại Sở Xây dựng	Sở Xây dựng	2019-2020	Thanh lý và nghiệm thu dự án	2.184	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	384
3	Đầu tư, nâng cấp và phát triển hạ tầng CNTT	Sở Công Thương	Không thuế Dịch vụ	Dự án mới	Đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng việc triển khai chính quyền điện tử	Đầu tư cho chính quyền điện tử	Sở Công Thương	2020-2021	Rà soát hạ tầng CNTT nâng cấp thiết bị đáp ứng triển khai các nội dung về chính quyền điện tử	1.000	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	200



4	Dự án "Xây dựng hạ tầng hệ thống mạng nội bộ tại Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai"	Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai	Không thuê Dịch vụ	Dự án mới	Tăng cường ứng dụng CNTT tại Bộ CHQS, nâng cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung trang thiết bị CNTT, xây dựng hệ thống mạng nội bộ đáp ứng yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy điều hành mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho mạng thống tin, mạng máy tính, góp phần nâng cao độ sẵn sàng chiến đấu của Quân đội	<p>Cải tạo phòng làm việc tại trụ sở Ban thông tin trực thuộc Bộ CHQS tỉnh có sẵn thành phòng máy chủ, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phòng máy chủ</li> <li>- Đầu tư thiết bị mạng</li> <li>- Bổ sung, thay thế các thiết bị CNTT trang bị cho cán bộ tại Bộ CHQS tỉnh và đơn vị trực thuộc, đã được trang bị khá lâu, không đồng bộ, cấu hình thấp</li> <li>- Đầu tư phần mềm bản quyền hệ thống</li> <li>- Thi công mạng LAN</li> <li>- Đào tạo nguồn nhân lực duy trì và phát triển hệ thống, đào tạo tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm QLVB</li> </ul>	Tại Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc	2019-2021		9.850	Ngân sách tỉnh (Đầu tư phát triển)	23.940
5	Trung tâm Tích hợp dữ liệu giai đoạn 2	Sở Thông tin và Truyền thông	Không thuê Dịch vụ	Chuyển tiếp	Mở rộng năng lực Trung tâm tích hợp dữ liệu đáp ứng nhu cầu triển khai cho các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan thuộc Đảng, Đoàn thể, tổ chức chính trị và cấp xã đến năm 2025	<p>- Đầu tư, trang bị thêm máy chủ vật lý, máy chủ dạng phiến để ảo hóa thành máy chủ ứng dụng, máy chủ quản lý theo mục đích sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư, trang bị bổ sung các thiết bị mạng đảm bảo tính sẵn sàng cao, an toàn thông tin, bảo mật</li> <li>- Đầu tư, cập nhật phần mềm hệ thống, nội bộ</li> <li>- Xây dựng trạm điện hạ thế 3 pha, đầu tư máy phát điện 3 pha dự phòng.</li> </ul>	Tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh	2019-2021	Tiếp tục triển khai gói thiết bị	35.934	Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư)	

6	Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai	Sở Thông tin và Truyền thông	Không thuê Dịch vụ	Chuyển tiếp	Nâng cấp hệ thống thư điện tử đáp ứng hoạt động gửi nhận văn bản điện tử, tài liệu, trao đổi thông tin cho tất cả các tổ chức và cá nhân (cán bộ công chức), mở rộng cho cả Viên chức) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dự kiến phục vụ trên 15.000 hộp thư đến năm 2025	- Đầu tư bản quyền phần mềm - Tối ưu hệ thống - Đào tạo, tập huấn chuyên giao công nghệ	Tài Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai	2019	Tiếp tục nghiệm thu các gói thầu	4.060	Ngân sách tỉnh (Đầu tư phát triển)	200
7	Đề án chuyển đổi IPv6 giai đoạn 2019-2020 và định hướng sử dụng đến năm 2030 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Sở Thông tin và Truyền thông	Không thuê Dịch vụ	Dự án mới	Thực hiện lộ trình chuyển đổi IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước theo định hướng chung của Bộ TT&TT	- Rà soát đánh giá hiện trạng: Hệ thống mạng, hệ thống dịch vụ, sử dụng tài nguyên Internet, Chính sách - Xây dựng và triển khai phương án chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh	Trên địa bàn tỉnh	2019-2020	- Xây dựng và triển khai phương án chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh	1.300	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	1.000
8	Nâng cấp mở rộng hệ thống quản lý chuyên ngành nội vụ	Sở Nội vụ	Thuê dịch vụ	Dự án mới	Kết nối và đồng bộ dữ liệu CBCCVC giữa hệ thống nội vụ với các hệ thống chuyên ngành khác	Tập trung CSDL CBCCVC các ngành về trung tâm TDHL của tỉnh. Các đơn vị có thể sử dụng chương trình riêng để khai thác	Trên địa bàn tỉnh	2019-2020	Xây dựng mới, bổ sung một số chức năng liên quan và triển khai	1.500	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	1.500
9	Xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tài liệu điện tử nộp và hệ thống hồ sơ lưu trữ cơ quan và lưu trữ tỉnh	Sở Nội vụ	Thuê dịch vụ	Dự án chuyển tiếp	Kết nối hệ thống số hóa tài liệu lưu trữ tỉnh với hệ thống QLVB của các đơn vị, tiếp nhận hồ sơ và chuyển về kho lưu trữ cơ quan và kho lưu trữ tỉnh	Nộp hồ sơ lưu trữ trực tuyến	Trên địa bàn tỉnh	2019-2020	Triển khai hệ thống và bổ sung các tính năng phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử	250	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	250

10	Dự án xây dựng trang thông tin điện tử ngành quản lý nhà nước về tin ngưỡng, tôn giáo tỉnh Đồng Nai	Số Nội vụ	Thuê dịch vụ	Dự án mới	Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước về tin ngưỡng, tôn giáo đến với đồng bào có đạo và hệ thống chính trị các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tin ngưỡng, tôn giáo tỉnh Đồng Nai	Xây dựng website đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 và Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017	Trên địa bàn tỉnh	2019-2020	Xây dựng giao diện, bố cục, chức năng đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện cho người dùng; cung cấp thông tin và DVCTT	90	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	90
11	Đầu tư, nâng cấp và phát triển hạ tầng CNTT	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	Không thuê Dịch vụ	Dự án mới	Đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng việc triển khai chính quyền điện tử	Đầu tư cho chính quyền điện tử	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	2020-2021	Rà soát hạ tầng CNTT nâng cấp thiết bị đáp ứng triển khai các nội dung về chính quyền điện tử	2.000	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	800
12	Mua sắm vật tư thiết bị lắp đặt camera giám sát tại các nút giao thông có tình hình trật tự ATGT phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Ban ATGT tỉnh Đồng Nai	Không thuê Dịch vụ	Dự án mới	Mở rộng việc QLNN về trật tự ATGT về trật tự an toàn giao thông, giám sát các nút giao thông qua hình ảnh camera, phân luồng giao thông qua hệ thống điều khiển đèn tín hiệu từ xa.	- Mua sắm thiết bị, vật tư, lắp đặt bổ sung lắp đặt mới tại các nút giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	Tỉnh Đồng Nai	2020-2021	Phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán	15.000	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	15.000

13	Lắp đặt camera giám sát tại các trạm, bến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Ban ATGT tỉnh Đồng Nai	Không thuê Dịch vụ	Dự án mới	Mở rộng việc quản lý giám sát tại trạm phương tiện vận chuyển tại các cảng, bến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Mua sắm thiết bị, vật tư lắp đặt camera giám sát tại các cảng, bến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Kết nối với hệ thống truyền nhận dữ liệu và quản lý trong phương tiện vận chuyển tại các mô VLXD	Tỉnh Đồng Nai	2020-2021	Phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán	7.000	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	7.000
14	Đầu tư hệ thống bộ đàm kỹ thuật số trên phạm vi toàn tỉnh	Công an tỉnh	Không thuê Dịch vụ	Chuyên tiếp	-Mở rộng vùng phủ sóng bộ đàm KTS trên phạm vi toàn tỉnh. Đàm bảo thông tin liên lạc phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa tỉnh Đồng Nai. - Đầu tư đổi mới công nghệ, trang bị phương tiện, thiết bị hiện đại Đồng bộ với hệ thống thông tin liên lạc và hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của công an tỉnh phục vụ kịp thời công tác thông tin liên lạc trong mọi tình huống.	Mở rộng số lượng Trạm thu phát sóng và máy bộ đàm KTS trên toàn tỉnh	Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương.	2019-2020		30.000	Ngân sách tỉnh (Đầu tư phát triển)	30.000
15	Trang bị hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy cơ động Công an tỉnh	Công an tỉnh	Không thuê Dịch vụ	Chuyên tiếp	Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy tác chiến của Đảng ủy - BGDP phục vụ công tác điều hành chỉ đạo của Công an tỉnh trong việc xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến ANQG và TTATXH trên toàn tỉnh	Trang bị xe chuyên dùng, thiết bị camera quan sát di động; hệ thống bộ đàm vệ tinh VSAT, UHF, HF	Công an tỉnh	2019-2020		40.000	Ngân sách tỉnh (Đầu tư phát triển)	40.000

16	Nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình Công an tỉnh Đồng Nai	Công an tỉnh	Không thuê Dịch vụ	Chuyển tiếp	Xây dựng hoàn thiện hệ thống Hội nghị truyền hình Công an cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn tỉnh, tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị, giao ban đo phải đi lại, ăn ở	Dự án nhóm C. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị Hội nghị truyền hình Công an tỉnh Đồng Nai	Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương.	2019-2020	10.900	Ngân sách tỉnh	10.900
17	Đầu tư, nâng cấp và phát triển hạ tầng CNTT	Phòng VHHT Nhom Trạch	không thuê dịch vụ	Chuyển tiếp	Đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng việc triển khai chính quyền điện tử	UBND huyện, các xã	UBND huyện, các xã huyện Nhom Trạch	2020-2021	800	Ngân sách huyện	200
18	Xây dựng hệ thống camera ngành giáo dục	Phòng GDĐT huyện Cẩm Mỹ	không thuê dịch vụ	Dự án mới	Hiện đại hóa trong công tác quản lý giáo dục trên địa bàn huyện	Hệ thống camera quan sát của các trường mầm non còn lại trên địa bàn huyện	Các trường mầm non trên địa bàn H.Cẩm	2020-2021	1.200	Ngân sách huyện, vốn XHH	1.200
19	Nâng cấp, mở rộng hạ tầng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu	Văn phòng UBND huyện Vĩnh Cửu	Không thuê Dịch vụ	Chuyển tiếp	Hoàn chỉnh hạ tầng CNTT, hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu	- Đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT của huyện (Khởi các cơ quan QLNN) - Khảo sát, triển khai đầu tư thiết bị, phần mềm phục vụ cho hội nghị trực tuyến của huyện với xã	Huyện Vĩnh Cửu	2020-2021	2.000	Ngân sách huyện	1.000
20	Nâng cấp hạ tầng CNTT huyện Tân Phú	UBND huyện Tân phú	Không thuê Dịch vụ	Dự án mới	Nâng cấp thiết bị hệ thống mạng nội bộ UBND huyện	Nâng cấp thiết bị hệ thống mạng nội bộ UBND huyện	Huyện Tân Phú	2020	200	Ngân sách huyện	200

II Các dự án ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành												
1	Xây dựng phần mềm quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Không thuê Dịch vụ	Chuyên tiếp	Xây dựng phần mềm quản lý ngành để nâng cao hiệu quả QLNN theo hướng đơn giản, hiệu quả	Xây dựng phần mềm nội bộ, đào tạo chuyên giao công nghệ	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	2019-2020		2.930	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	
2	Triển khai Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	Không thuê Dịch vụ	Chuyên tiếp	Nâng cao hiệu quả trong việc quản lý công tác ASSXH trên địa bàn tỉnh	- Triển khai một số nội dung chuyên tiếp từ năm 2019 - Ứng dụng trên thiết bị di động - Chức năng cung cấp thông tin trên bản đồ	Tỉnh Đồng Nai	2020-2021	- Triển khai một số nội dung chuyên tiếp từ năm 2019 - Ứng dụng trên thiết bị di động - Chức năng cung cấp thông tin trên bản đồ	3.000	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	3.000
3	Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai	Ban Dân tộc	Không thuê Dịch vụ	Chuyên tiếp	Cập nhật, quản lý, khai thác các thông tin về KT-XH đồng bào DTTS phục vụ hoạch định các chủ trương chính sách	- Thu thập thông tin, số liệu: Dân cư, cơ sở hạ tầng, nghề nghiệp, đối, bảo tồn văn hóa truyền thống... của đồng bào DTTS tỉnh. - Xây dựng hệ thống PM CSDL thống kê, lưu trữ, khai thác dữ liệu. - Đầu tư cơ sở hạ tầng, máy chủ lưu trữ khai thác dữ liệu	Trên địa bàn tỉnh	2020-2021		2.400	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	
4	Nâng cấp, kết nối liên thông phần mềm giao dịch bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước	Sở Tư pháp	Thuê dịch vụ	Dự án mới	Giao dịch bảo đảm	Từng bước ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý tại Sở Tư pháp nói riêng và ngành tư pháp nói chung	Các tổ chức hành nghề công chứng, UBND các cấp	2019-2020	Lập TKTC-TDT dự án và tổ chức đấu thầu và hợp đồng gói triển khai	3.501	Ngân sách tỉnh (Đầu tư phát triển)	

5	<p>Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS</p>	<p>Sở Thông tin và Truyền thông</p>	<p>Không thuê Dịch vụ</p>	<p>Dự án mới</p>	<p>Hoàn thiện CSDL ngành Thông tin và Truyền Thông phục vụ việc cung cấp các Thông tin nhanh chóng, đầy đủ và chính xác cho công tác QLNN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch Viễn Thông thụ động trên địa bàn tỉnh.</li> <li>- Đào tạo, chuyển giao cho các cán bộ trong công tác quản lý và sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả.</li> </ul>	<p>Thực hiện xây dựng và nâng cấp phần mềm quản lý CSDL ngành TT&amp;TT ứng dụng công nghệ GIS cho phép quản lý, cập nhật, chia sẻ, cung cấp thông tin về hạ tầng ngành TT&amp;TT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện việc cập nhật CSDL ngành TT&amp;TT như: hạ tầng bưu chính, viễn thông; BCXT&amp;TTCS; CNTT: các trạm gốc thu phát sóng thông tin di động (BTS), tuyến cáp...</li> <li>- Xây dựng CSDL quản lý thanh tra, chứng thư số, quy hoạch doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai</li> <li>- Mua sắm trang thiết bị đo phục vụ công tác khai thác - ghi nhận thông tin tại hiện trường, kiểm tra, đo chiều cao, khoảng cách, đo bằng thông chiếm dụng, công suất kênh, công suất kênh liên kết, xác định nhiễu...</li> </ul>	<p>Trên địa bàn tỉnh</p>	<p>2020</p>	<p>2.000</p>	<p>Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)</p>	<p>2.000</p>
---	---	-------------------------------------	---------------------------	------------------	--	--	--------------------------	-------------	--------------	---------------------------------------	--------------

6	Nâng cấp, mở rộng Trục liên thông tỉnh Đồng Nai	Sở Thông tin và Truyền thông	Không thuê Dịch vụ	Dự án mới	Mở rộng năng lực khai thác, sử dụng theo nhu cầu của tỉnh và yêu cầu từ các cơ quan Trung ương	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng bổ sung thêm các chức năng phù hợp với nhu cầu liên thông của tỉnh và cơ quan Trung ương</li> <li>- Mở rộng liên thông CSDL của một số ngành trên địa bàn tỉnh</li> <li>- Hoàn thiện mô hình hạ tầng vận hành trực liên thông nhằm đảm bảo an toàn thông tin theo Nghị định 85/NĐ-CP</li> </ul>	Các cơ quan nhà nước và Tổ chức Chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh	2020-2021	Lập Đề cương và Dự toán chi tiết và triển khai các hoạt động đầu thầu	3.000	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	3.000
7	Dự án Xây dựng hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai	Công an tỉnh	Không thuê Dịch vụ	Chuyển tiếp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành lãnh đạo, chỉ huy và đảm bảo An ninh quốc gia và Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh.</li> <li>- Đầu tư xây dựng hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trên nền tảng cơ sở dữ liệu nhân hộ khẩu, liên kết với một số hệ thống dữ liệu nghiệp vụ về công tác tham mưu, thông kê báo cáo, quản lý hồ sơ nghiệp vụ, An ninh, Cảnh sát và Xây dựng lực lượng - Hậu cần nhằm phục vụ có hiệu quả công tác nghiệp vụ và cải cách hành chính của ngành trong tình hình mới</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu nghiệp vụ phục vụ công tác điều hành lãnh đạo của Ban giám đốc công an tỉnh và phục vụ công tác tra cứu, khai thác thông tin của công an các đơn vị, địa phương.</li> <li>- Đầu tư máy chủ database, máy tính phục vụ công tác quản trị mạng, quản trị hệ thống thông tin và phần mềm tích hợp tại Trung tâm công an tỉnh</li> </ul>	Công an tỉnh	2019 - 2020		5.000	Ngân sách tỉnh	5.000



8	Xây dựng các hệ thống thông tin và phần mềm đặc trưng của tỉnh Đồng Nai	Văn phòng Tỉnh ủy	Không thuê Dịch vụ	Chuyển tiếp	Xây dựng các phần mềm ứng dụng nội bộ đặc thù của cơ quan Đảng cho các phòng ban phục vụ việc ứng dụng vào công việc hàng ngày nhằm nâng cao hiệu suất làm việc. Đồng thời, xây dựng công nghệ TTĐT nhằm triển khai ứng dụng tuyên truyền tổng hợp tin tức nội bộ trong các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Dự án nhóm C	Tại cơ quan đảng tỉnh Đồng Nai	2019-2020		2.430	Ngân sách tỉnh (Đầu tư phát triển)	2.290
9	Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (trong đó có doanh nghiệp FDI)	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Không thuê Dịch vụ	Chuyển tiếp	Quản lý thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (trong đó có doanh nghiệp FDI)	Xây dựng phần mềm dữ liệu tập trung	Triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các Sở ban ngành và đơn vị có liên quan	2019 - 2020	Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7648/UBND-ĐT ngày 04/7/2019, trong đó việc xây dựng phần mềm do VP UBND tỉnh thực hiện, Sở KHĐT xây dựng CSDL về quản lý doanh nghiệp (bao gồm DN FDI)	9.800	Ngân sách tỉnh	9.800

10	Mua sắm thiết bị, vật tư và nâng cấp phần mềm hệ thống truyền nhận dữ liệu và quản lý trọng tài phương tiện vận chuyển tại các mô vật liên xây dựng trên địa bàn tỉnh	Ban AT&GT tỉnh Đồng Nai	Không thuê Dịch vụ	Chuyên tiếp	Mở rộng việc quản lý giám sát tài trọng phương tiện vận tải tại các mô VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Nâng cao hơn hiệu quả hoạt động của Hệ thống giám sát tài trọng phương tiện	- Mua sắm thiết bị, vật tư, lắp đặt bổ sung, lắp đặt mới tại các mô VLXD - Nâng cấp phần mềm hệ thống truyền nhận dữ liệu và quản lý tài trọng phương tiện vận chuyển tại các mô VLXD và các cảng, bến...	Tỉnh Đồng Nai	2020	Triển khai một số nội dung chuyên tiếp từ năm 2019	1300	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	1300
11	Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ tổ chức trong lĩnh vực TNMT	Sở Tài nguyên và Môi trường	Không thuê Dịch vụ	Dự án mới	Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ TNMT : nâng cấp, hoàn thiện và liên kết tích hợp các CSDL thành phần hiện có như : Đất đai, Môi trường, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Thanh tra - Kiểm tra, Kho lưu trữ số; rà soát số hóa toàn bộ các hồ sơ về TNMT của các tổ chức chưa có CSDL	Xây dựng phần mềm nội bộ và hoàn hiện CSDL hiện có	Sở Tài nguyên và Môi trường	2020	Xây dựng phần mềm nội bộ và hoàn hiện CSDL hiện có	4500	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	4500
<b>II Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp</b>												
1	Nâng cấp trang dịch vụ công trực tuyến tập trung của tỉnh	Số Thông tin và Truyền thông	Không thuê Dịch vụ	Dự án mới	Nhằm đáp ứng về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng cổng dịch công (phiên bản 1.0) theo Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/01/2018	Nâng cấp chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ TT&TT tại Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/01/2018	Cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh	2020-2021		2.902	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	2.902
2	Nâng cấp Phần mềm Một cửa điện tử eGov của tỉnh	Số Thông tin và Truyền thông	Không thuê Dịch vụ	Dự án mới	Nhằm đáp ứng về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng một cửa điện tử (phiên bản 1.0) theo Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/01/2018	Nâng cấp chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống một cửa điện tử theo hướng dẫn của Bộ TT&TT tại Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/01/2018	Cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh	2020-2021		2.500	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	1.000

3	Mua sắm phần mềm thông tin, quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại tỉnh Đồng Nai	Sở Giao thông và Vận tải	Không thuế Dịch vụ	Chuyển tiếp	Nâng cao hiệu quả việc quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt	Mua phần mềm thông tin, quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng - Đầu tư thiết bị tại các điểm chờ trên địa bàn thành phố Biên Hòa - Đầu tư thiết bị phần cứng phục vụ vận hành phần mềm trên	Tỉnh Đồng Nai	2020-2021	Giai đoạn 1	12.930	Ngân sách tỉnh	12.827
4	Triển khai hệ thống Bệnh án điện tử ngành Y tế Đồng Nai	Sở Y tế	Không thuế Dịch vụ	Dự án mới	- Thay thế cho hồ sơ bệnh án giấy - Cho phép bệnh viện theo dõi liên tục dữ liệu sức khỏe của bệnh nhân - Xác định thông tin bệnh nhân khi họ đến tái khám hoặc theo dõi	- Thay thế cho hồ sơ bệnh án giấy - Duy trì quyền riêng tư và bảo mật thông tin sức khỏe của bệnh nhân - Nâng cấp hệ thống liên tục tăng cường công việc phòng khám và tương tác giữa bác sĩ và bệnh nhân - Truy cập hồ sơ của bệnh nhân nhanh chóng - Dữ liệu kết quả được theo dõi theo thời gian	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	2020	- Tích hợp cả ba hệ thống phụ trợ lâm sàng chính bao gồm xét nghiệm, thuốc và chẩn đoán hình ảnh vào bệnh án điện tử - Đảm bảo tính liên tục của dữ liệu cho tất cả dịch vụ của bệnh viện	30.000	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	30.000
5	Xây dựng mới dự án sản giao dịch thương mại điện tử	Sở Công thương	Không thuế Dịch vụ	Dự án mới	Hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các sản giao dịch thương mại điện tử nhằm trao đổi, quảng bá thương hiệu và cung cấp sản phẩm của DN.	Dự án công nghệ thông tin nhóm C	Sở Công thương	2020	Đầu tư mới hoàn thành trong năm 2020	1.300	- Ngân sách Trung ương (55%): 715 triệu đồng - Ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai: 585 triệu đồng	585

6	Ứng dụng CNTT trong công tác truyền truyền, phổ biến pháp luật	Số Tư pháp	Thuế dịch vụ	Dự án mới	Xây dựng Trang TTĐT của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; Mua sắm màn hình quảng cáo 55 inch phục vụ cho Trung tâm HCC tỉnh và Bộ phận một cửa huyện, xã để truyền tải thông tin pháp luật	Xây dựng trang TTĐT và triển khai mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm HCC tỉnh, 11 Bộ phận một cửa cấp huyện và 170 Bộ phận một cửa cấp xã	Trên địa bàn tỉnh	2020	Xây dựng Trang TTĐT và mua sắm trang thiết bị	4500	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	4500
7	Số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Số Tư pháp	Thuế dịch vụ	Dự án mới	Triển khai kịp thời việc ứng dụng CNTT trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và bảo đảm tối đa lợi ích của người dân Đảm bảo các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, tại địa bàn tỉnh được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật	Triển khai cập nhật vào CSDL quốc gia về hộ tịch thông tin hộ tịch tại Số Tư pháp, 11 phòng Tư pháp cấp huyện và 170 UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh	Trên địa bàn tỉnh	2020	Rà soát thông tin hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh từ trước năm 1975 đến nay và tiến hành số hóa dữ liệu hộ tịch thành các giai đoạn (Ưu tiên giai đoạn 1 từ năm 2006 đến nay)	30.000	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	30.000
<b>III Công tác đảm bảo an toàn thông tin</b>												
1	Dự án An toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Số Thông tin và Truyền thông	Không thuế Dịch vụ	Chuyển tiếp	Đảm bảo giám sát, phòng, chống tấn công mạng, virus và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính và các cơ quan Đảng, Đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội.	- Đầu tư các thiết bị bảo mật - Đào tạo, tập huấn kiến thức về quản trị mạng cơ bản và an ninh mạng chuyên sâu	20 số, ban, ngành trên địa bàn tỉnh	2019-2020	Tiếp tục nghiệm thu các gói thầu	20.688	Ngân sách tỉnh (Đầu tư phát triển)	3.000

2	Thuế dịch vụ CNTT, nâng cao năng lực phục vụ cho Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020	Sở Thông tin và Truyền thông	Thuế dịch vụ	Chuyển tiếp	Đảm bảo an toàn thông tin và năng lực lưu trữ của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh	Thuế dịch vụ: - Dịch vụ Giám sát an toàn hệ thống thông tin - Dịch vụ máy chủ ảo - PRIVATE CLOUD - Hệ thống Backup Online và hệ thống dự phòng thảm họa tức thời	Trung tâm THDL tỉnh	2019-2021	Tiếp tục duy trì thuế dịch vụ 2020	30.000	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	9.000
3	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Công an tỉnh.	Công an tỉnh	Không thuế Dịch vụ	Chuyển tiếp	Hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT, mạng nội bộ và các phần mềm ứng dụng nội bộ nhằm nâng cao công tác điều hành lãnh đạo, chỉ huy và đảm bảo An ninh quốc gia và Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh.	Đầu tư triển khai các hệ thống bao gồm các giải pháp phần cứng, phần mềm đảm bảo an toàn thông tin phục vụ công tác điều hành lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh	Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương.	2019		12.000	Ngân sách tỉnh	12.000
4	Triển khai các hệ thống bao gồm các giải pháp phần cứng, phần mềm đảm bảo an toàn thông tin phục vụ công tác điều hành lãnh đạo, chỉ huy trong công tác phòng cháy, chữa cháy	Công an tỉnh	Không thuế Dịch vụ	Chuyển tiếp	Hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT, mạng nội bộ và các phần mềm ứng dụng nội bộ nhằm nâng cao công tác xử lý phòng cháy chữa cháy đồng thời tăng hiệu suất quản lý.	Dự án nhóm C. Đầu tư triển khai các hệ thống bao gồm các giải pháp phần cứng, phần mềm đảm bảo an toàn thông tin phục vụ công tác điều hành lãnh đạo, chỉ huy trong công tác phòng cháy, chữa cháy	Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương (PCCC).	2019-2020		7.440	Ngân sách tỉnh (Đầu tư phát triển)	7.440
IV	<b>Đào tạo về lĩnh vực CNTT</b>											

1	Đào tạo về lĩnh vực CNTT	Sở Thông tin và Truyền thông	Không thuê Dịch vụ	Dự án mới	- Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn ngân sách nhà nước - Bồi dưỡng về ứng dụng CNTT cho cán bộ chuyên trách về CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh	Cho các cán bộ quản lý dự án và chuyên trách CNTT tại các QNNN tỉnh	2020	- Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn ngân sách nhà nước - Bồi dưỡng về ứng dụng CNTT cho cán bộ chuyên trách về CNTT trong các QNNN trên địa bàn tỉnh	1.000	Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp)	1.000
<b>Tổng cộng:</b>											
									368.389		287.008